
รายงานการประชมุสภาองคการบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง 
สมยัสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำป ี พ.ศ.๒<£๖๒ 

วันศุกร์ท่ี ๒๗ กนัยายน ๒๕๖๒

กองกจิการสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำปาง



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันศุกร์ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑ 0 .0 ๐  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองท่ีเสนอ
๓.๑ ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามฃ้อบัญญ้ตัองค์การบริหารส่วน 

จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๓.๒ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมใต้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๓.๓ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไมใต้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบยีบวาระที ่ ๔ เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี



รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒

วันศุกร์ ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๔๖๒ เวลา ๑ ๐ .๐ 0  น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปาง

ผู้มาประชุม
๑. นายพิษญพล ประสาน ตำแหน่ง ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
๒. นายบุญเลิศ แสนเทพ ตำแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๒)
๓. น.ส.มนชยา ชรากร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๔. นายอำนวย วรญาณกุล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๔. นายวิเชียร เรืองบุญมา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๖. นายนิกร ธรรมสังกา ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๗. นายพิเซฐ ทินอยู่ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเกาะคา
๘. นายสมบูรณ์ รูปสะอาด ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแจ้ห่ม
๙. นายธีรพล ศรีวงษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๐. นายนิพนธ์ นันทะสี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภองาว
๑๑. นายรัตนชัย สมมี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
๑๒. นายบุญเชิด พรมศร ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอห้างฉัตร
๑๓. นายจิรพิพัฒน์ วงศ์เปีย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
๑๔. นายธรรมการ ชุมศรี ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่เมาะ
๑๔. บายเชน ปานสังข์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเสริมงาม
๑๖. นายปิสันรน์ รัตนวราภรณ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอสบปราบ
๑๗. พ.ต.ท.พิมล คงทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอแม่พริก

ผู้ลาประชุม
๑. นายณรงค์ พินธิสืบ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๒. นายมิตร ธรรมวงศ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอ เกาะคา
๓. นางสุปราณี เกิดบูล ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอวังเหนือ
๔. นายเดชทวี ศรีวิชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเถิน

ผู้ขาดประชุม
๑. นายวสันต์ อุณหเลขจิตร ตำแหน่ง รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (๑)
๒. นายถาวร บุปผาเจริญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง
๓. นายประสีทธี้ เตชะปลก ตำแหน่ง สมาชิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมืองลำปาง



ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทองดี จอมวงศ์ ตำแหน่ง

๒. นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง ตำแหน่ง
๓. นางสาวพรรณี การะกัน ตำแหน่ง
๔. นางสาวเพ็ญสิริ ไซยวรรณ ตำแหน่ง
๔. นางพุดแก้ว พันธุสุภา ตำแหน่ง
๖. นายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ตำแหน่ง
๗. นายบุญส่ง ศรีกอนติ ตำแหน่ง

๘. นางณัซซา สิทธิไพศาล ตำแหน่ง
๙. นายวรพงศ์ ยศเรืองศรี ตำแหน่ง
๑๐. นางอภิสรา บุตสีทา ตำแหน่ง
๑๑. นางอาลัย แก้วบุญปีน ตำแหน่ง
๑๒. นางประนอม จันทร์วงศ์ ตำแหน่ง
๑๓. นางกนกพรรณ นันตาวัง ตำแหน่ง
๑๔. นางนิดยา สายอุปราช ตำแหน่ง
๑๔. นางราตรี ธงศรี ตำแหน่ง
๑๖. นายชูศักดี้ ตุ้ยบาง ตำแหน่ง
๑๗. นายภัทรพงศ์ เถายศ ตำแหน่ง
๑๘. นางสาวชุตินันท์ ศรีนุต ตำแหน่ง
๑๙. นายปรีชา กันหล้า ตำแหน่ง
๒๐. นายสุทิตย์ มงคลคลี ตำแหน่ง
๒๑. นายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ ตำแหน่ง
๒๒. นางสาวปัณรสี ตันเกียรติชัย ตำแหน่ง
๒๓. นางสาวฐิติรัตน์ วงค์กํ่า ตำแหน่ง
๒๔. นางรุ่งระวี แผ่นทอง ตำแหน่ง
๒๔. นางสาวจิรพรรณ ศรีนวลฟูต๊ะ ตำแหน่ง
๒๖. นายไกรเซษฐ์ ทองบุตร ตำแหน่ง
๒๗. นางสมพร กาไวย์ ตำแหน่ง
๒๘. นางปราณี แก้วชัด ตำแหน่ง
๒๙. นางสาววิมลรัตน์ ชำระหงษ์ ตำแหน่ง
๓๐. นางนงลักษณ์ พรมพันธ์ ตำแหน่ง
๓๑. นางธิญาดา จันจ๊ะวงศ์ ตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด น่ฏินัติ'หน้าท่ี 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาการในตำแหน่งผอ.โรงเรียนวอแก้ววิทยา 
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยกองกิจการสภาฯ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายการบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สิน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการพัสดุและประมวลผล
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้าฝ่ายบัญชี
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บฯ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการเงิน
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติการ
หัวหน้าฝ่ายการประชุม (เลขานุการสภาฯ)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



๓

ผู้!,ข้าร่วมประขุม
๓๒. นายพรฑศพล ชมภูศรี ดำแหบ่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓๓. นางสุภาพร เหงี่ยมไพศาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประซาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
๓๔. นายจักรพงษ์ กาวงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓๔. นายทศพร อินต๊ะรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๓๖. นายประจวบ ธรรมญาต ตำแหน่ง นักการภารโรง
๓๗. นางศรสวรรค์ ธิมา ตำแหน่ง ประขาสัมพันธ์

เริ่มประขุม เวลา ๑๐ .๔๕ น.

เมื่อสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มาประขุม ครบองค์ประขุมจำนวน 
๑๖ คน แล้ว นางสมพร กาไวย์ เลขาบุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ให้สัญญาณเชิญสมาขิก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าห้องประขุม

นางสมพร กาไวย์ 
เลขานุการสภาฯ

นายพิษถ{พล ประสาน 
ประธานสภาฯ

บัดน้ีสมาขิกครบองค์ประขุมแล้ว เรียนเชิญท่านพิษณุพล ประสาน ประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ขึ้นบัลลังก์และทำหน้าที่ประธานดำเนินการประขุมตาม 
ระเบียบวาระ
วันนี้เป็นการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ 
คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ผมขอดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประขุม
เรื่องแรก ตามที่ได้ประขุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวับที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอ 
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติ งบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อเบิกจ่ายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และขออนุมัติโอนงบประมาณฯ ต่อสภาเพื่อพิจารณาให้ 
ความเห็นขอบ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหากล่าข้าจะก่อเกิดความเสียหายแก่องค์กร 
กอปรกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ ผมจึงบัดประขุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันนี้
เร่ืองท่ีสอง ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกร่วมต้อนรับ นายณ'รงสักด โอสถธนากร ผู้ว่า 
ราชการจังหวัดลำปางคนใหม่ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ จวนผู้ว่าราขการจังหวัดลำปาง
เรื่องที่สาม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้ความเห็นขอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ เม่ือวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
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-ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ 
(สมัยท่ี ๒ ) คร้ังท่ี ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ©๒ กันยายน ๒๕๖๒
รายงานการประชุมมีทั้งหมด ๓๕ หน้า ขอเชิญทุกท่านตรวจสอบรายงานการ 
ประชุม ท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุม ขอเชิญ
- ไม่มีท่านใดแก้ไขในรายงานการประชุม ผมจะขอมติในที่ประชุม 
■ ขณะน้ีมีสมาชิกอยู่ในท่ีประชุมจำนวน ๑๖ คน ครบองค์ประชุม
- สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โปรดยกมือ จำนวน ๑๖ เสียง
- สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบให้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒โปรดยกมือ ■ ไม่มี-
เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นขอบ จำนวน ©๕ เสียง ให้การรับรองรายงาน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ คร้ังท่ี ๒ 
ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ©๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

■ ต่อไประเบียบวาระท่ี ๓ 
เร่ืองท่ีเสนอ
๓.© ญัตติฃออบุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
จังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
■ ขอเชิญฝ่ายบริหารแถลง
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่านตามหนังสือกองช่าง ท่ี ลป ๕๑๐๐๕/๑๘๔๗ลงวันท่ี 
๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ไปตั้งรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓๙ รายการ 
รวมงบประมาณ ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท น้ัน งบประมาณที่ฃอโอน จำนวน
๓๙ รายการ งบประมาณจำนวน ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท จะประกอบไปด้วยรายละเอียด 
ดังนี้
๑.ซื้อรถชุดดิน จำนวน ๑ คัน งบประมาณ จำนวน ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท 
๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๒๔ โครงการ  ๆ ละ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมงบประมาณจำนวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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๓.โครงการเสริมผิวจราจรจำนวน ๑ โครงการ งบประมาณจำนวน ๕๐๐,๐๐0 บาท 
๔.โครงการขยายไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น จำนวน ๕ โครงการ  ๆ ละ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
๕.โครงการบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๕ โครงการ  ๆ ละ ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณจำนวน ๒,๔๕๐,๐๐๐ บาท
๖.โครงการบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ  ๆ ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๗.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่นสายบ้านหลุก หมู่ท่ี ๖ - บ้านนํ้าโท้ง หมู่ที่๑ 
ตำบลนาครัว -  บ้านทุ่งตอน หมู่ที่ ๒ ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
งบประมาณจำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณที่ฃอโอนครั้งนี้จำนวน ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท และการโอนครั้งนี้ในระดับ 
เจ้าหน้าที่ มีความเห็นต่างเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาในเรื่องของงบประมาณที่เกิน 
ศักยภาพว่าเบ้นอย่างไร คณะผู้บริหารและกองช่างได้พิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่าจาก 
การตรวจสอบพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เห็นว่างบประมาณที่ตั้งไว้ 
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือตํ่ากว่าบางโครงการ เบ้นโครงการที่เกินศักยภาพของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นโดยเฉพาะหน่วยงานที,เบ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีขนาดเล็กเนื่องจาก
๑. ขณะนี้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ๆ มีเบ้นจำนวนน้อย และ 
มีเบ้นจำนวนจำกัด เฉพาะงบบริหารก็จะมีไม่เพียงพอแล้ว ยิ่งงบประมาณเกี่ยวกับการ 
ลงทุนในการพัฒนาท้องถิ่นยิ่งไม่เพียงพอ งบประมาณที่ต้ังไว้เบ้นงบประมาณประจำปี 
ก็เบ้นโครงการเพียง ๑๐๐,๐๐๐ -  ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกินกว่านี้ 

๒. ส่วนเงินสะสมที่มีอยู่ก็นำมาใข้หมดแล้วตามนโยบายของรัฐบาล 
๓. และโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอนุม้ติไปก็เบ้นการช่วยเหลือ 
เพื่อยับยั้งหยุดการชำรุดทรุดโทรมที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคต มิให้ชำรุดเพิ่มมายิ่งขึ้น 
ซึ่งถ้าหากจะให้รอการซ่อมแซมทั้งสายหรือทั้งหมดก็จะเบ้นการเดือดร้อนต่อประซาซน 
ผู้ใช้ประโยขน้ใดยเฉพาะการสัญจรไปมาในพื้นที่และกลับจะเบ้นผลเสียหายมากกว่าอีก 
เพราะจะต้องใช้งบประมาณเบ้นจำนวนมากยิ่งขึ้น เช่น การลาดยางเสริมผิวจราจร 
การลงถนนหินคลุก ถนนลูกรัง ชำรุดเสียหายเท่าใดให้ซ่อมเท่าน้ันหรือเบ้นการสร้างใหม่ 
เฉพาะจุดที่ชำรุดถึงแม้นจะใช้งบประมาณไม่มากนัก และจะเบ้นการดียิ่งถ้าหากเบ้น 
เรื่องของอุทกภัย ภัยแล้ง ก็ยิ่งจะต้องไต้รับการดูแลโดยด่วนเพื่อยับยั้งหรือหยุดปีญหา 
ให้ไดืโดยเร็วที่สุด เช่น ฝาย หรือสะพาน แหล่งนั้า ถนนชำรุดจะรอไมใต้ จะต้อง 
ทำการซ่อมแซมโดยด่วนเพื่อไม่ให้ป้ญหาบานปลายหรือมากกว่าที่เบ้นอยู่ 
๔. นอกจากนี้จากข่าวกรมบัญซีกลางฉบับที่ ๘๓/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ 
ก็กำหนดให้สามารถดำเนินการได้ในเรื่องของการแกิไฃปีญหาไม่ว่าจะภัยแล้ง หรือ

๕
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๖

อุทกภัย ก็สามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ โดยเฉพาะเงินอุดหนุนที่กรม 
ส่งเสริมได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งก็ทำได้เข่นกัน 
๕. และลำหรับโครงการที่เป็นถนนถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 
ก็สามารถดำเนินการได้เลย เพราะเราได้ขึ้นทะเบียนเป็นถนนของเราแล้ว ซ่อมแซม 
หรือดำเนินการจะใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ก็ย่อมทำได้ เพราะเป็นหน้าที่โดยตรง 
ของเราเอง
๖'. บีจจุบันนี้เราอยู่ในสังคมของโลกโซเชียลการดำเนินการใดๆถ้าหากไม่รีบแก้ไขก็จะ 
มีการรัองเรียนอยู่เป็นประจำเหมือน เข่น อบจ.ลำปางเราโดนร้องเรียนมาโดยตลอด 
ฉะน้ัน ถ้าหากมีบีญหาต้องรีบแก้โขโดยเร็ว โดยสรุปโครงการทุกโครงการที่ทำเป็น 
ความต้องการของประซาซนในพื้นที่ เป็นขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่นในพื้นที่ 
ต้องการแก้ไขบีญหาให้กับประซาซน แต่ไม่มีงบประมาณ อบจ.ลำปาง ก็ลงไป
ข่วยเหลือเพ่ือผลประโยซนํฃองประขาซนในพื้นที่เองและประซาซนส่วนใหญ่ก็พอใจใน 
การดำเนินการเพราะสามารถแก้ไขปีญหาให้ได้ทันท่วงที ลำหรับการจัดซื้อรถขุดดิน 
กองข่างได้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้ และเกี่ยวกับการพัสดุก็ให้ 
ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ต่อไป ฉะน้ัน จึงนำเสนอต่อสภาแห่งนี้ 
ได้โปรดพิจารณา และอภิปราย ทบทวนในเรื่องของการเกินด้กยภาพโดยให้ความเห็น 
ตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ ตามงบประมาณที่มีอยู่ว่าเหมาะสมหรือไม่ ถ้าหากเห็นว่า 
เหมาะสมก็ฃอได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นซอบต่อการขอโอนงบประมาณครั้งนี้ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธ ีการงบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ 
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภ ัณฑ์ ที่ด ินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีทำ 
ให้ล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น 
อำนาจอนุม้ติฃองสภาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายขอเซิญ
- ขอเซิญท่านบุญเลิศ แสนเทพ
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ แสนเทพ สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๑ อำเภอแม่ทะ ผมถือว่าการจัดสรรงบประมาณคราวนี้ 
เป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้อง เป็นการจัดงบประมาณที่ถูกใจซาวบ้าน เพราะว่าการ 
ร้องเรียน การขอรับการสนับสนุนโครงการต่าง  ๆ จากขุมซน แม้กระทั่ง ไหล่ทางถนน 
ท่านจะเห็นสายทางถนนมีแต่วัฃพืฃ ต้นไม้อะไรต่าง  ๆ เต็มไปหมด ซึ่งองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำปางเราไม่เคยทำ วันนี้ท่านจัดทำโครงการเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาไหล่ 
ทาง และถนนบางสายที่ซำรุด ท่านเห็นเขาลงในโลกโซเชียล facebook  อะไรต่าง  ๆ
มากมาย เต็มไปหมด เขตพื้นที่รับผิดซอบซองผมมีทั้งสัน ๕๑ หมู่บ้านถ้าท่านไปตั้ง 
โครงการ  ๆ ละ ๒ ล้านบาท จะได้แค่กี่หมู่บ้าน ขุมซนสายทางในพื้นที่อำเภอแม่ทะ 
ประมาณสิบสายทาง แต่ในวันนี้ล้าท่านจัดโครงการไปซ่อมบำรุงให้เขา ซาวบ้านก็ได้รับ
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นายพิษญพล ประสาน 
ประรานสภาฯ 
นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

การแก้ไขในลิงที่เขาต้องการ การจัดทำโครงการละห้าแสนบาท หรือสองล้านบาท ถ้า 
ทำแล้วขาวบ้านพึงพอใจ ผมว่าห้าแสนบาท ทำแล้วขาวบ้านถูกใจ เพราะว่าสิ่งที่เขา 
ร้องเรียนมาได้รับการแก้ไข อาคารบ้องกันตลิ่งตามลำห้วย จะไปสร้างสองสามล้าน ผม 
ทำแค่ห้าแสนบาท ซาวบ้านก็ดีใจ สี่หรือห้าลิบเมตร แก้ไขบ้ญหาให้เขา เรียกว่าต ั้ง 
งบประมาณมาเพื่อแก้ไขบ้ญหาให้ซาวบ้าน ท่านอย่าเอางบประมาณเบ ้นตัวตั้ง เอา 
ความสำเร็จ ความพึงพอใจของคนในชุมซนเบ้นที่ตั้ง เพราะฉะนั้น ผมว่าฝ่ายบริหารได้ 
จ ัดงบประมาณทำลงในพื้นท ี่เบ ้นส ิ่งท ี่ถ ูกต ้องและขอขอบคุณฝ่ายบริหารท ี่ได ้นำ 
งบประมาณ กระจายให้ทั่วถึงให้ชุมซนได้รับประโยซนํ ขอขอบคุณ
- ขอเขิญท่านธรรมการ ชุมศรี

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปางทุกท่าน กระผมนายธรรมการ ชุมศรี สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ ผมคิดว่างบประมาณห้าแสนบาท มี 
แต่โครงการที่เบ้นถนน แหล่งนํ้าซึ่งเบ้นสิ่งที่ซาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในทุกวันนี้ 
ทำไมถึงไม่มีโครงการแบบนี้บ้าง โครงการแหล่งนํ้าผมเคยส่งไป ถูกตัดทิ้ง  ๆ ไม่ว่าจะชุด 
สระ ลอกหน้าฝาย และอ่างเก็บนํ้า ผมส่งโครงการไปหลายโครงการก็ถูกตัดออกหมด 
ผมว่ามีแต่โครงการถนน ถนนก็มีแต่ให้คนเดิน ที่จริงการส่งเสริมอาซีพที่แท้จริงให้ 
ประซาซนได้รับผลประโยซน์ แหล่งนั้าสำคัญมาก เบ้นต้นกำเนิด การเพาะปลูกด้าน 
การเกษตร แต่ทำไมทำโครงการในลักษณะนี้ไม่ได้ ผมอยากจะฝากท่านประธานสภา 
ผ่านไปยังฝ่ายบริหารซ่วยดูแลตรงนี้ด้วย สิ่งสำคัญในตอนนี้ก็จะเข้าสู่หน้าแล้ง ที่กักเก็บ 
นั้าไม่มี เก็บนั้าก็ได้น้อยเพราะตื้นเขิน ฝากฝ่ายบริหารด้วย ขอขอบคุณ
- ขอเซิญท่านสมบูรณ์ รูปสะอาด

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายสมบูรณ์ รูปสะอาด สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดสำปาง เขต ๑ อำเภอแจ้ห่ม ผมขอสนับสนุนขออนุญาตเอ่ยนาม 
ท ่านธรรมการ ชุมศรี เก ี่ยวก ับโครงการห ้าแสนบาท เซ ่นโครงการบ้องกันตลิ่ง 
งบประมาณก็ไม ่เพ ียงพอ และพื้นที่ก ็ไม่มาก จะทำโครงการละสองล้านบาทก็ไม่ 
เพียงพอ เพราะเลิยหายไม่เยอะ เสิ่ยหายเฉพาะจุด นํ้าเซาะ หรือการชุดหน้าฝาย การ 
ชุดอ่างเก็บนั้าฃนาดเล็ก งบประมาณห้าแสนบาท น่าจะพอดี โครงการห้าแสนบาทถ้า 
จัดได้ก็ให้จัดไปเรื่อย  ๆ ขอขอบคุณ
- ขอเซิญท่านนิกร ธรรมลังกา

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง จริงๆ วันนี้หน้าจะเบ้นภาค 
ประวัติศาสตร์ ถ้าหากเบ้นมวยก็อยู่ไนยกที่ ๕ ระฆังก็เร่ง โดยเฉพาะผู้บริหารวันนี้ ก็ฃอ 
แสดงความขื่นซมที่ได้มองเห็นบ้ญหาในเซิงลึกอย่างแท้จริงเบ ้นไปตามข้อเท็จจริง 
เพราะว่าการโอนงบประมาณตรงนี้เบ้นการกระจายความเจริญ ตรงนี้คือเรื่องจริง ใน 
ทัศนะของข้าราซการบางส่วนตรงนี้ผมก็เข้าใจ การที่เราจะใข้ระเบียบ แบบแผน และ



นายนิกร ธรรมลังกา 
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ 
พ.ต.ท.พิมล คงทอง 
ส.อบจ.อ.แม่พริก

หน่วยงานตรวจสอบ ทำให้เราต้องระมัดระวัง ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าขื่นซม เพราะว่า 
ระเบียบเราก็ต้องปฏิบัติ ในความเป็นจริงธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าเราใช้ระเบียบมาก 
เกินไป อาจจะทำไปเจอบีญหาของซาวบ้านที่รอการแก้ไข อย ่างพวกผมเป ็นฝ ่าย 
การเมืองอยู่กับขาวบ้าน มองเห็นความต้องการของเขาจริง  ๆ ไม่ไต้เลิศหรู มากมายไม่ 
ต้องการเงินสองล้านบาท ห้าล้านบาท หรือลิบล้านบาท บางจุดบางพื้นที่เขาต้องการ 
แค่หนึ่งแสนบาทก็มื งบประมาณหนึ่งแสนบาทอบต.ทำไม่ไต้หรือ ยกตัวอย่าง อบต. 
ขนาดเล็ก ในเขตพื้นที่รับผิดขอบของผมมือยู่ ๘ หมู่บ้าน เขากระจายเป็นงบประจำปี 
ได้เพียงแค่ สองแสนกว่าบาท แต่ละหมู่บ้าน ถ้าหากถามต่อว่าหมู่บ้านหนึ่งมีหนึ่งร้อย 
หกสิบหลังคาเรือน คลองจะผ่านในพื้นที่นาของเขากี่คลอง สะพานเล็ก  ๆ มืกี่จุด เรา 
ยกตัวอย่าง สะพานเดียว ถ้าหากเราไปติดระเบียบว่าถ้าเราไม่สามารถใช้เงินตํ่ากว่าห้า 
แสนบาท ก็จะทำให้บีญหานี้หมักหมมให้กับนายกท้องถิ่น สภาท้องถิ่นแต่ละที่ก็ไป 
โจมดีท่านนายกว่าทำไมท่านไม่แก้ไขเรื่องนี้ นายกก็ตอบในสภาเหมือนที่เราคุยกันมา 
ตลอดว่างบประมาณแผ่นดินของแต่ละแห่งไม่เพียงพอ หมายความว่าศักยภาพของเขา 
ม ืเพ ียงแค่น ั้น และใครจะไปซดเขยในสิ่งที่เขาขาด เราในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ อบจ. 
ลำปาง ก็อยากจะสนองต่ออปท.ในพื้นที่เรามี ตัวแทนสมาซิกสภาในทุกพื้นที่ ทุกเขต 
สมาซิกทุกเขตก็ไต้ยินเสืยงสะท้อนจากประซาขนว่าในเมื่อนายกแต่ละพื้นที่ ศักยภาพ 
เขามีเพ ียงแค่นี้ พี่จะให้น้องหรือไม่ ในเมื่อเราอยากจะทำให้เราก็ต้องเช้าใจช้าราขการ 
ว่าห้าแสนบาท เราอาจจะมองว่าเป็นผลประโยขน่ทับช้อน ซึ่งแน่นอนเราสามารถที่จะ 
มองไต้ เพราะงบประมาณห้าแสนบาท กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็คือ ตกลงราคา ตรง 
นี้หากเรามองในแง่ลบ แต่ในความเป็นจริง งบประมาณห้าแสนบาท ขุมซนผมมื ๘ 
หมู่บ้าน มืงบประมาณหกล้านบาท ผมสามารถที่จะทำโครงการได้ ๑๒ โครงการ ก็ 
แปลว่าเรากระจายความเป็นธรรมให้แต่ละหมู่บ้านไต้เยอะ เราคงจะไม่ไต้มุ่งเน้น สอง 
ล้านบาทตลอดชีวิต เราไม่ไต้มุ่งเน้นห้าแสนบาทตลอดชีวต เราอาจจะใช ้คำว ่าเอา 
บีญหาเป็นตัวตั้ง เหมือนกับที่ท่านบุญเลิศ แสนเทพ อภิปราย ถ้าสามแสนบาทเราก็ทำ 
ไปเถอะ ถ ้าสามล้านบาทก็ทำไปเถอะ บางสะพานข้ามแม่น ํ้า สองล้านบาทคงไม, 
เพียงพอ อาจจะใช้สิบล้านบาท หรือห้าล้านบาทเป็นอย่างน้อย ดังน้ัน ต้องขอขอบคุณ 
ผู้บริหารเพราะวันนี้การกระจายงบประมาณวันนี้เกิดประโยซน้สูงสุด จริง  ๆ ขอแสดง 
ความเห็นใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ห่วงว่าการแบ่งซื้อแบ่งจ้างทั้งหลาย ตราบใดที่เรา 
ไม่มืเรื่องทุจริตเช้ามาเกี่ยวช้องไม่ต้องเป็นกังวลอะไร เพราะว่างบประมาณทุกบาททุก 
สตางค์ ก็เพี่อพี่น้องประซาซนในจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณ 
- ขอเชิญท่านพิมล คงทอง

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมพ.ต.ท.พิมล คงทอง สมาซิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำ๓ อแม่พริก ตามที่ไต้นั้งฟ้งท่านสมาซิกขออนุญาตเอ่ยนาม 
ท่านนิกร ธรรมลังกา อภิปราย ช่างจับใจผมเหลือเกิน ท้องถิ่นบางแห่งงบประมาณสอง 
สามแสนบาทก็แทบจะไม่มื แล้วประสาอะไรกับงบประมาณสิ่ห ้าล ้านบาท ถ ้าเรา 
สามารถแก้ไขบีญหาให้กับซาวบ้านไต้ ตรงนั้นเป็นการเปีดหน้าให้องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง ทำให้ซาวบ้านรู้จักองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถามว่าโครงการ 
ขนาดใหญ่อยากได้หรือไม่ ตอบเลยอยากไต้ แต่บางครั้งโครงการขนาดเล็ก ท้องถ่ินไม,



พ.ต.ท.พิมล คงทอง มีศักยภาพจะทำ บางครั้งสองสามแสนบาท ก็อยากจะไดเ้ลยท่อลอดเหลี่ยม ขนาด
.ส.อบจ.อ.แม่พริก เล็ก  ๆ เขาอยากได้ แต่เขาขาดศักยภาพเขาก็หวังพึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ติดขัดอยู่ที่ว่าน่าจะให้อปท.ในพื้นที่ดำเนินการ เพราะว่าเป็นโครงการขนาดเล็ก จริง  ๆ
แล้ว เราน่าจะเอานิญหาซาวบ้านเป็นตัวตั้ง ในเมื่อความเดือดร้อนของซาวบ้านรออยู่ 
ถ้าหากทำได้ก็น่าจะทำ วันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศดี ท่านนิกร ธรรมลังกา อภิปราย ช่าง 
จับใจผมเหลือเกิน คงจะถูกใจเพื่อนสมาขิก และผู้บริหารถ้าทำได้ผมซอสนับสนุน 
ขอขอบคุณ

นายพิษถ{พล ประสาน - ขอเซิญท่านพิเซฐ ทินอยู่ 
ประธานสภาฯ
นายพิเขฐ ทินอยู่ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เกาะคา บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายพิเขฐ ทินอยู่ สมาขิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดลำปาง เซต ๒ อำเภอเกาะคา ต้องซออภิปรายสนับสนุนในส่วนของการ 
จัดซื้อรถจุดดิน จำนวน ๑ คัน เราจะเห็นได้ว่าองค์กรเราในส่วนที่รับผิดขอบโดยตรง 
สวนสาธารณะหนองกระทิง หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันนี้เรามีโครงการทาง 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกต้นไม้ ซึ่งท้องถิ่นหลาย  ๆ แห่งก็ดำเนินการอยู่ 
ในวันนี้เรามีแนวคิดที่จะเอาต้นไม้ในหลากพื้นที่มาปลูกที่สวนสาธารณะหนองกระทิง 
ห ร ือองค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด  จะ เป ็น ท ี่เร ียน ร ู้ ว ันน ี้พ ัฒนาไปไกลถึงความ 
หลากหลายทางชีวภาพต้นไม้แต่ละต้นจะมี QRCODE ให้เด็ก  ๆ ท ี่เข ้ามาดูท ้องฟ้า 
จำลอง ถ้าเราด้านหลังเป็นแนวสวนสาธารณะให้น้อง  ๆไปดูได้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้ 
ซื่ออะไร ซื่อวิทยาศาสตร์ ประโยซน์ คุณสมบัติ และสามารถลืบค้นไปต่อว่ามีมากใน 
พื้นที่ไหน อบต. เทศบาล อำเภอนั้น  ๆ ถ้าหากท่านมีเครื่องจักรกลในลักษณะนี้ จะ 
ส ่ง เส ร ิม ก ิจกรรม ท ี่ท ำให ้ต ้น ไม ้ ห ร ือม ีโครงการรองร ับ ได ้ อ ย ่าง เช ่น ใน ว ัน น ี้ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จะก่อสร้างหลวงพ่อเกษม ต้องการปลูกต้นไม้เช่นกัน อำนาจ 
หน้าที่ที่เราดูแล ผมก็อยากจะให้ทำบางครั้งเรามีเครื่องจักรกลที่จะต้องซ่อมแซม สิง 
ไหนที่เราทำพร้อมที่จะตอบสนองพี่น้องประขาซน ตามบทบาทหน้าที่ก็ควรจะเพิ่มเติม 
ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการบริการ และผมขอสนับสนุนเรื่องสายทางใน 
ความรับผิดซอบของเรา เราปฏิเสธไม่ได้ ตามที่ท ่านผู้บริหารนำเรียนว่าว ันนี้โลก 
โซเชียล วันนี้เขาไปเร็ว นำเสนอไต้ทันที บางครั้งความเข้าใจ ก็ยังไม่ได้อธิบาย พี่น้อง 
ประขาชนก็เข้าใจ ในทางที่ผิดเพราะฉะนั้น บางอย่างที่เป ็นสายทางของเรา อำนาจ 
หน้าที่โดยตรง ผมว่าควรจะต้องใข้งบประมาณที่ต้องมีความเร่งด่วน และเห็นด้วยว่า 
เราไม่จำเป็นต้องรอเป็นโครงการขนาดใหญ่ ห้าล้านบาท สองสามล้านบาท หรือสิบ 
ล้านบาท แล้วค่อยไปดำเนินการ อะไรที่มีความจำเป็นเร่งด่วนสองสามแสน ห้าแสน 
บาทถ้วน ถ้ามีความเสียหายจะเกิดอันตราย เช่นถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ที,เกิดอันตราย 
ได้ ก็รืบดำเนินการเป็นจุดๆ ไม่ต้องรองบประมาณก้อนใหญ่ก็จะรองบประมาณเป็นปีๆ 
ก็เสี่ยงท ี่เกิดอุบัติเหตุ เพราะฉะนั้น อะไรที่ทำได้ ททท.ก ท็ำทันที ลดความเสี่ยงที่ 
เก ิดอบ ัต ิเหตุได ้ ถ ือว ่าเป ็นแนวค ิดท ี่ต ้องเร ่งดำเน ินการ ในส่วนที่เพ ื่อนสมาขิกได้ 
อภิปรายว่าท้องถิ่นหลายที่ งบประมาณไม่ได้บ่งบอกว่ามากหรือุน้อย ซึ่งท้องถิ่นแต่ละ 
แห่งไม่เหมือนกัน งบประมาณสามแสนหรือสี่แสนบาท ถ้าไปเทียบกับเทศบาลนคร 
ลำปาง เทศบาลเม ืองเขลางค ์นคร ก ็เป ็นเร ื่องท ี่น ้อยมากไม ่ม ีความจำเป ็นไม ่เก ิน 
ศักยภาพ แต่กับอบต.บางพื้นที่มีความจำเป็น ผมว่าที่สมาขิกได้อภิปรายเรื่องแหล่งนั้า



๑๐

นายพิเซฐ ทินอยู่ ท่อลอดเหลี่ยม เพื่อเอาสินค้าเกษตรออกมาจากไร่นา ตรงนี้ก็มีความจำเป็น อยากให้
ส.อบจ.อ.เกาะคา ผู้บริหารได้พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณครั้งต่อไป ถ้าเพิ่มเติมได้นอกจากถนน

แล้ว ในเรื่องสะพาน หรืออะไรต่าง  ๆ ที่ไม่เกินด้กยภาพ ผมก็เห็นด้วยที่มีความจำเป็น 
จะต้องดำเนินการ ขอขอบคุณ 

นายพิษถ{พล ประสาน - ขอเชิญท่านนิพนธ์ นันฑะสี 
ประธานสภาฯ
นายนิพนธ์ นันทะสี เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.งาว บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิพนธ์ นันทะสี สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภองาว ก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่ไต้เล็งเห็น 
ความสำคัญการเสนอญัตติขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒<£๖๒ ตามที่ผมไต้รับพิงการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสภา ถึงความสำคัญของ 
โครงการถึงแม้ว่าจะเป็นงบประมาณเพียงเล็กน้อย ประมาณห้าแสนบาทต่อโครงการ 
โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภองาวก็ไต้ร ับการจัดสรรประมาณ ๓ -๔ โครงการ ฃ่ีงใน 
ฐานะที่เป็นคนประสานงาน หนังสือที่ร้องขอจากท้องถิ่นไต้รับพิงป้ญหาพื่น้องขาวบ้าน 
เขาก็เล ่าให ้พ ิงว่าเคยร้องของบประมาณจากอบต.หรือเทศบาล มาหลายปีแล้ว แต่ 
ไม ่ได ้ร ับการตอบสนองด้วยข ้อจำก ัดท ี่ว ่าเร ื่องงบประมาณมีจำก ัด ผมขออนุญาต 
ยกต ัวอย ่างในเขตพ ื้นท ี่ตำบลบ ้านโป ่ง เม ื่อ เข ้าได ้สอบถามก ับท ่านนายกว ่าร ่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕:๖๒ เขาจัดทำทั้งหมด ประมาณ สามสิบกว่าล้านบาท 
แยกเป็นรายจ่ายผู้สูงอายุ ๑๒-๑๓ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายประจำ มีงบประมาณเหลือมา 
พัฒนาจริง  ๆ เรื่องโครงสร้างพื้นฐานประมาณสามล้านบาทถ้วน ซึ่งมีอยู่ ๑๒ หมู,บ้าน 
ก็เฉลี่ยหมู่บ้านละ ๒ แสนกว่าบาท เพราะฉะนั้น งบประมาณ ๓-๔ แสนบาท เขาก็ไม่มี 
ความสามารถจะแกิไฃป้ญหาให้กับพื่บ้องประซาซน ก็ต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้นำ 
งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ไปช่วยเหลือดูแลพี่บ ้องประซาซน 
โดยเฉพาะเรื่องถนนหนทาง ซึ่งในช่วงนี้อยูในฤดูกาลเก็บเกี่ยวพิขผลทางการเกษตร 
เพราะฉะนั้น ถนนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ลดต้นทุนการขนส่ง และหลาย  ๆ อย่างที่ 
ผมเห็นด้วยกับเพื่อนสมาชิกในการจัดสรรงบประมาณตรงนี้ ซออนุญาตยกตัวอย่าง ภัย 
แล้ง หรืออุทกภัย น ํ้าก ัดเซาะตลิ่ง ถ ้าหากไม่สามารถนำงบประมาณไปแถ้ไขโดย 
เร่งด่วน จากที่กัดเซาะไม่กี่ร้อยเมตร ถ้าเจอฝนอีกหลายรอบ อาจจะเป็นสองสามร้อย 
เมตร งบประมาณก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ ถ้างบประมาณห้าแสนบาทเราไม่สามารถแก้ไข 
ไต้ เราจะนำงบประมาณไหนมาแก้ไขตรงจุดนี้ ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่จัดสรร 
งบประมาณไปให้พื่บ้องประซาซน ขอขอบคุณ 

นายพิษเนุพล ประสาน - ขอเชิญท่านปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ 
ประราบสภาฯ
นายปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา 
ส.อบจ.อ.สบปราบ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายปิลันธน์ รัตนวราภรณ์ สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอสบปราบ ต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่มี 
โครงการห้าแสนบาทขึ้นมา ในปลายปีงบประมาณ ๒๕:๖๒ และในแผนปี ๒๕:๖๓ ถือ 
เป็นนิมิตรหมายที่ด ีที่พ ื่บ ้องประซาซนในจังหวัดลำปางจะได้รับการตอบสนองจาก 
โครงการต่าง  ๆ ที่ฃอมา เพราะว่าสมัยก่อนเราตั้งไว้ท ี่สองล้านบาทขึ้นไป บางครั้ง 
โครงการขาวบ้านขนาดเล็กไม,สามารถใช้งบประมาณเราได้ ต้องขอขอบคุณที่มีแนวคิด



'นายปีลันธน์ รัตนวราภรณ์ โครงการห้าแสนบาท แต่ผมดูในปี ๒๕๖๓ โครงการห้าแสนบาทที่ท่านตั้งไว้ ไม่ได้ไซ้
ส.อบจ.อ.สบปราบ กับขาวบ้านเลย เข่น ตัดหญ้า ซ่อมบำรุงถนน ซึ่งไม่ไข่สายทาง เปีนฟ้ายบอกทาง ส่ิง 

เหล่านี้ไม่ได้มีความจำเปีนกับซาวบ้านเลย ชาวบ้านร้องขอฝายเหมืองมาแหล่งนํ้าต่าง  ๆ
เราไม่เคยตอบสนองเขา ตรงนี้ผมขอฝากฝ่ายบริหารถ้าหากเปีนไปได้ให้มองจุดนี้ด้วย 
และอีกอย่างลำปางเราจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่ ก็อาจจะมีแนวคิดใหม่  ๆ ก็ได้ 
แต่ท ี่เราทำโครงการปี ๒๔๖๓ ผมเห็นแล้วเฉพาะตัดหญ้าเต็มไปหมด ให้ประโยชน์ 
อะไรกับชาวบ้าน ไฟมาครั้งเดียวเกรียนแล้ว และโครงการห้าแสนบาท แต่ละครั้งใน 
การโอนและในปี ๒๕๖๓ อยู่แต่ในเขตพื้นที่อำเภอที่อยู่ติดในตัวเมือง ตรงนี้อาจจะมอง 
เรื่องผลประโยชน์หรือไม่ผมไม่แน่ใจ ผมถือว่าอำเภอรอบนอกชายแดน ไม่มีโครงการ 
ห้าแสนบาทไปลงเลย หรือเกิดจากผู้รับเหมาไม่อยากเข้าไปทำหรือไม่ ก็เลยไม่มีใครไป 
ทำในจุดนี้ ถือว่าพี่น้องอำเภอรอบนอกก็ยังได้รับความเดือดร้อนเข่นเติม ขอฝากว่าใน 
อนาคตต่อไปขอให้มองภาพรวมทั้งจังหวัด ไมให้มองแค่อำเภอที่ติดกับตัวเมือง ต้อง 
ยอมรับว่าโซเชียลมีประโยชน์ แต่ต้องให้โซเชียล ออกไปดูพื้นที่อำเภอรอบนอกบ้าง 
ไม่ใข่ดูแค่อำเภอรอบอบจ.แล้วเอามาลงสื่อ ซึ่งไม่ได้เกิดประโยชน์กับบ้านเมือง ขอฝาก 
ว่าฝ่ายบริหารต้องมองนอกกรอบ มองให้รอบๆ กว้าง  ๆ ไม่ใช่มองแค่จุดนิดๆ หน่อย  ๆ
เพี่อต้องการให้สื่อมาเห็นแล้วออกสื่อ ซ่ึงพ้ืนท่ีอำเภอรอบนอกส่ือไปไม่ถึงท่านก็ไม่ไปทำ 
มองถึงจังหวัดเราที่ควรมีการพัฒนา สายทางต่าง  ๆ ที่มีการก่อสร้าง ผมเห็นด้วย แต่ 
โครงการที่ผู้บริหารอยากให้มีโครงการห้าแสนบาทขึ้นมาเพี่อตอบสนองซาวบ้านเรา 
ผมดูแล้วไม่ใช่ ขอฝากไว้ด้วย ขอขอบคุณ

นายพิษณุพล ประสาน - ขอเชิญท่านบุญเชิด พรมศร
ประธานสภาฯ 
นายบุญเชิด พรมศร 
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร

เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายบุญเชิด พรมศร สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอห้างฉัตร ก็ดีใจที่ได้เห็นฝ่ายบริหารจัดสรร 
งบประมาณกระจายไปให้พี่น้อง และตามที่ท่านสมาชิกสภาได้เห็นด้วยขออนุญาตเอ่ย 
นามท่านบุญเลิศ แสนเทพ ท่านนิกร ธรรมลังกา ได้อภิปราย ผมก็มองแล้วว่าเป็น 
ความจริง ตามที่สองท่านได้อภิปรายไป อย่างเข่นอำเภอห้างฉัตร มีอยู่ ๔ เทศบาล ๓ 
อบต. เข่น อบต.แม่ลัน งบประมาณประจำปีที่เหลือจากงบประมาณประจำ คงเหลือ 
งบประมาณล้านกว่าบาท มีพื้นที่ ๙ หมู่บ้าน ตำบลเวียงตาล คงเหลืองบประมาณสอง 
ล้านกว่าบาท เพราะไม่มีโรงงานต่าง  ๆ ที่จะจัดเก็บภาษีได้ รองบประมาณจากรัฐบาล 
และจัดเก็บเล็ก  ๆ น้อย  ๆ มาไม่เพียงพอที่จะพัฒนาได้ งบประมาณห้าแสนบาทถ้าเป็น 
ของ อบต.ถือว่ามากที่สุดแล้ว แต่ละโครงการเกินศักยภาพ เขาหวังพี่งพี่ใหญ่ก็คือ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัด งบประมาณกระจายได้ ถ้าตาม 
ระเบียบห้าแสนบาทว่าไม,สามารถจะทำได้ และผมได้พีงท่านปลัดพูดเมื่อคืนที่ผ่านมา 
ว่า ต้องมีทั้งถูกใจ และถูกกฎหมาย ระเบ ียบด ้วย จ ึงจะทำได้ ก็เห็นด้วยที่ท ่านได้ 
ดำเนินการในวันนี้ ก ็จดจำและดีใจ ผมก็หวังว่าผู้บริหารขุดใหม่ก็จะจดจำตรงนี้ไว้ 
เข่นกัน ก็อยากจะให้ทำให้ขาวบ้านได้ประโยชน์ในเขตจังหวัดลำปาง ตรงนี้ผมขอ 
สนับสนุน เพราะสมาชิกหลายท่านได้อภิปราย แม้แต่ผนังกั้นนํ้า เสียหายแค่เล็กน้อย 
ถ้าปล่อยไว้ก็จะเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก ถ้าหากเราไม่เข้าไปช่วยเหลือก็จะลุกลามไปอีก 
เป็นหน้าที่ที่สมาชิกสภาได้รับปิญหามา จึงประสานฝ่ายบริหารนำงบประมาณไป



นายบุญเชิด พรมศร ช่วยเหลือ เพราะเป็นตัวแทน'ที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประซาซน ออกงานเกือบทุกวัน ได้รับ
ส.อบจ.อ.ห้างฉัตร ปัญหาต่าง  ๆ มา ก็ประสานมายังหน่วยงานที่ตนเองทำหน้าที่ตรงนี้ ผมเห็นฝ่ายบริหาร

ขุดนี้ทำได้ดีมาก ผมขอสนับสนุนตรงนี้ หวังว่าผู้บริหารขุดใหม่ขึ้นมา ก็หวังว่าจะได้รับ 
การสนับสนุนอย่างเช่นผู้บริหารขุดปัจจุบัน ท่าน ทองดี จอมวงศ์ ท่ีได้ให้การสนับสนุน 
ขอขอบคุณแทนพี่น้องประซาซนจังหวัดลำปาง ขอขอบคุณ 

นายพิษญพล ประสาน - ขอเชิญฝ่ายบริหารขี้แจง 
ประรานสภาฯ
นายทองดี จอมวงศ์ เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ
ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ขอขอบคุณที่ได้ร่วมอภิปรายในเรื่องการเกินศักยภาพ 
นายกอบจ.ลำปาง เห็นว่าทุกท่านเห็นซอบด้วย และสอดคล้องกับคณะผู้บริหาร ที่ได้ดำเนินงานมา และ

ขอสรุปจากคำอภิปรายต่าง  ๆ เพิ่มเติม ในส่วนงบประมาณที่เราได้ดำเนินการไม่ได้มี 
เพ ียงแค ่โครงการข น าด เล ็ก เท ่าน ั้น  เป ็น เพ ียงส ่วน น ้อยเท ่าน ั้น เองท ี่ท ำไป  ใน 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีจำนวนน้อยมาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไม่ได้มีมาก 
เป็นการเก็บตกแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประซาขนเป็นการเร่งด่วนนอกจากที่เราใช้เงิน 
ลำรองจ ่าย ในการแก้ไขปัญหาไปแล้ว ในส่วนนี้ก ็น ่าจะมีดวามจำเป ็นจริง  ๆ จาก 
ข้อบัญญัติที่เรานำเสนอผู้ว่าราซการจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๓ ในขณะนี้ท่านผู้ว่าราซการ 
จังหวัดก็ได้เห็นซอบให้เราใช้ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ก็จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ก็สอดคล้องกันในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีโครงการห้าแสน 
บาทบ้าง ส่วนมากจะเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ สำหรับท่านธรรมการ ขุมศรี พื้นที่ 
อำเภอแม ่เมาะ ก็เป ็นเรื่องเขตป่า การทำฝายต ่าง  ๆ ก ็เป ็นเรื่องของกรมเจ้าท ่า ก็มี 
ปัญหา ในการดำเนินการ ถ้าหากไม่เช้ากรมเจ้าท่า ก็ต้องขออนุญาตนายอำเภอ ก็เป็น 
ประเด็นที่ส่าช้า ลำหรับองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ถ้าหากจะดำเนินการ ต้อง 
ให้นายอำเภอเห็นขอบในการจัดทำฝายขนาดเล็ก หรือแหล่งนั้า ความถูกต้องตรงนี้ก็ 
น่าจะอยู่ที่ อปท.เจ้าของพื้นที่มากกว่า จะให้อำนาจนายอำเภอเป็นผู้วินิจฉัย ว่ามีความ 
จำเป็นเร่งด่วนขนาดไหน ก ็จะทำยาก ถ้าหากเป็นถนน เจ ้าของพ ื้นท ี่อน ุญาตเราก็ 
สามารถดำเนินการได้เลย ในส่วนอื่น เราสามารถทำได้ถ้าเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหา 
โดยด่วน ขอขอบคุณ

นายพิษญพล ประสาน - ขอเชิญท่านธรรมการ ขุมศรี 
ประธานสภาฯ
นายธรรมการ ขุมศรี เรียนประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองศ์การ
ส.อบจ.อ.แม่เมาะ บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายธรรมการ ขุมศรี สมาชิกสภาองศ์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๒ อำเภอแม่เมาะ โครงการที่อยู่ในเขตป่า ผมได้ 
ประสานเช้ามาแต่อย่างใด โครงการที่ส่งเช้ามาอยู่นอกเขตป่าทั้งหมด ซึ่งมีหนังสือจาก 
ท้องถิ่น อบต.ที่ร้องขอมา ซึ่งพื้นที่หากดูในพิกัดแล้ว อยู่นอกเขตป่า และถ้าเป็นของ 
กรมซลประทาน ก ็มอบให ้อบต.เป ็นผ ู้ด ูแล ก ็ได ้ทำหนังส ือมาให ้ผมประสานมา 
อย่างเช ่นพ ื้นท ี่ในหมู่บ ้าน อย ่าล ืมว ่าโครงการเหล ่าน ี้เป ็นประโยชน ์ก ับซาวบ ้าน 
ประซาซน แต่กับถนน ไม่ได้สร้างอาชีพ ให้คนเดิน ถ้าหากถามว่าซาวบ้านมีอยู่ม ีกิน 
ตรงไหน ก็อยู่ที่แหล่งนํ้า ไมไต้กินกับถนน ขอให้ฝ่ายบริหารคิดทบทวนในส่วนนี้ดูให้ดี  ๆ
แหล่งนํ้าทำเงิน ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ปลูกข้าว ทำการเกษตร ตรงนี้เป็นส่วนที่ซาวบ้าน 
เขามีความหวังทุกวัน ไม่ได้หวังกินกับถนน ขอขอบคุณ



นายพิษtuพล ประสาน 'ขอ เชิญฝ่ายบริหาร 
ประรานสภาฯ
นายทองดี จอมวงค์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภาองค์การ
ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าที่ บริหารส่วนจังหวัดลำปาง,ดุกท่านขอขอบคุณ ก็รับไว้พิจารณา ปัญหาแต่ละพื้นที่ไม่ 
นายกอบจ.ลำปาง เหมือนกัน ต้องมอบภารกิจให้รองปลัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำปาง คนต่อไปขึ้นมาท่าหน้าที่ และผู้อำนวยการกองช่างคนใหม่ ก็'น่า'จะ'ไม่มีปัญหา 
ซ ึ่งก ็มาจากอำเภอแม ่เมาะ ก ็ไม ่น ่าจะม ีป ัญหาเพราะน ่าจะรู้พ ื้นท ี่ด ี ท ่านก็ลองมา 
ประสานงานต่อ ตอนนี้คงท่าอะไรไม่ได้แล้ว งบประมาณ ๒๕๖๓ ก็ต้องประสานงาน 
กันต่อไป ขอขอบคุณ

นายพิษเนุพล ประสาน - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ -  ไม่มี- ผมจะขอมติในที่ประชุม 
ประธานสภาฯ -ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุมจำนวน ๑๔ คน ครบองค์ประชุม

- สมาชิกทานใดเห็นขอบอนุมัติให้เอนงบประมาณรายจำยตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหาร

ได้แถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๓ เสียง
'สมาชิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหาร 
แถลง โปรดยกมือ ไม่มี

มติท่ีประชุม เป็นอันว่าท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง อนุมัติให้โอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลง ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง 
งดออกเสียงจำนวน ๑ เสียง

'ต่อไป๓.๒ ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑

- เชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาชิกสภา
รองปลัด อบจ.ลํๆปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง,ทุกท่าน ดิฉันนางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากนายทองดี จอมวงศ์ ปลัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้ 
แถลงประกอบการใน ๓.๒ ญ ัตติขออนุม ัต ิขยายเวลาเบ ิกจ่ายเงินกรณ ีไม ่ไต ้ก ่อหนี้ 
ผ ูกพ ันตามข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๑ เพื่อ 
เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ขอ 
อน ุม ัต ิก ันเงินกรณ ีไม ่ได ้ก ่อหนี้ผ ูกพ ันตามข้อบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ี 
งบ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ .๒๔๖๑ จำน วน  ๑๔๘ โ ค ร งก าร  เป ็น จำน ว น เง ิน ท ั้งส ิ้น  
๑๗๗,๗๒๓,๓๐๐.0๐ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสามร้อย 
บาทถ้วน) ต ่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในการประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๑ ในวัน 
ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๑ และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมีมติเห็นขอบ



นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง อนุมัติแล้ว น้ัน เนื่องจากโครงการที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้อนุมัติ
รองปลัด อบจ.ลำปาง ให้ก ันเง ินกรณ ีไม ่ได ้ก ่อหนี้ผ ูกพ ัน ตาม ข ้อบ ัญ ญ ัต ิงบ ป ระม าณ รายจ ่ายป ระจำป ี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งตั้งงบประมาณในส่วนของกองช่าง, กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และหน่วยตรวจสอบภายใน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ี 
ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน 
๑๘ โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๖๑๗,๙๐๐.- บาท (ห้าสิบล้านหกแสนหนึ่ง 
หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การ 
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไป 
อีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน 
ระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน 
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณ ีม ีความจำเป ็นต้องแกไขเปลี่ยนแปลง 
รายการดังกล่าว ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 
ก่อสร้างให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภา 
ท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้ 
กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายตามข้อ 
ผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่ง หรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตาม 
วรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว 
ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม เน ื่องจากโครงการท ี่ขออน ุม ัต ิขยายเวลาเบ ิก 
จ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามรายละเอียดประกอบการขออนุมัติขยายเวลาการ 
เบิกจ่ายกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หน้า ๑ ลำดับที, ๒ รายการที่ ๔ หน้า ๓๑ โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมติดตั้ง 
อุปกรณีเด็กเล่น จำนวน ๓๐ ขิ้น ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแร้ว 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวนเงิน ๔ ๙๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นบาท 
ถ้วน) ของกองช่างได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการขออนุมัติกันเงิน 
กรณีได้ก่อหนี้ผูกพัน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว 
ข้างด้น ดังน้ัน เพื่อให้การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมิได้ก่อหนี้ผูกพันขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
จึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำปาง โครงการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ม ีความจำเป็นที่จะต้องใข้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ๑๗ 
โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๑๒๗,๙๐๐ บาท (ห้าสิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่น 
เจ ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายเพ ื่อเบ ิกจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ ไปอีกไม่เกินหนึ่งปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมา 
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายพิษณุพล ประสาน ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายเชิญเสนอ
ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านนิกร ธรรมลังกา



นายนิกร ธรรมลังกา เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กระผมนายนิกร ธรรมลังกา สมาขิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง เขต ๙ อำเภอเมืองลำปาง ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติม 
โครงการเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การกีฬา ตอนที่ผมตรวจสอบเอกสาร งบประมาณสาม 
แสนเจ็ดหมื่นบาท งบประมาณตรงนี้เราจะกันเงินเหลื่อมปีหรือว่าต้องตัดออกวันนี้ ไต้ 
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วหรือยัง ขอขอบคุณ

นายทองดี จอมวงค์ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เคารพ และสมาขิกสภาองค์การ
ปลัดอบจ.ปฏิบัติหน้าท่ี บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน กรณีนี้อยู่ในระเบียบวาระที่ ๓.๓ อยู่ในส่วนนี้ 
นายกอบจ.ลำปาง ขอขอบคุณ
นายพิษญพล ประสาน - ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายขอเชิญ 
ประธานสภาฯ - ล้าไม,มีสมาขิกท่านใดจะอภิปราย - ผมจะขอมติในที่ประขุม

-ฃณะนี้มีสมาขิกอยู่ในที่ประขุมจำนวน ๑๔ คน ครบองค์ประขุม
- สมาขิกทำนใดเห็นขอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจำยเงินกรณีไมใต้ก่อหนี้ผูกพันตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ตามที่ฝ่ายบริหาร 
ได้แถลง โปรดยกมือ จำนวน ๑๓ เสียง
■ สมาขิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไมใต้ก่อหน้ีผูกพันตาม 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ 
ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง โปรดยกมือ ไม,มี

มติท่ีประขุม เป็นอันว่าท่ีประขุมแห่งนี้มืมติเห็นชอบ จำนวน ๑๓ เสียง อนุมัติให้ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๑ ที่ฝ่ายบริหารแถลงตามหนังสือที่ ลป ๔๑๐๐๔/๔๔๑๙ 
ลงวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๔๖๒ ไม่เห็นขอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน 
๑ เสียง

นายพิษญพล ประสาน - ต่อไป ๓.๓ ญัตติขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒

- เชิญฝ่ายบริหารแถลง
นางสาวพรรณี การะกัน เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางที่เดารพ และสมาขิกสภาองค์การ 
รองปลัด อบจ.ลำปาง บริหารส่วนจังหวัดลำปางทุกท่าน ดิฉันนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ร ับมอบหมายจากนายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัต ิหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ให้แถลง 
ประกอบการใน ๓.๓ ญัตติ ขออนุมัติกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
ร า ย จ ่า ย ป ร ะ จ ำ ป ี พ .ศ .๒๔๖๒ ไ ด ้ต ั้ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร าย จ ่า ย ไ ว ้ จ ำน ว น เง ิน  
๗๙๓,๐๔๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบสามล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น ปรากฏ 
ว่า มืโครงการที่ตั้งจ่ายในส่วนของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, กองช่าง กอง 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองแผนและงบประมาณ ที่ไม่สามารถก่อหนี้



นางสาวพรรณี การะ; 
รองปลัด อบจ.ลำปาง

นายพิษณุพล ประสาน 
ประธานสภาฯ

ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ แต่มีความจำเปีนที่จะต้อง 
ใช้จ่ายเงินน้ันต่อไปอีก จำนวน ๗๔โครงการ เปีนจำนวนเงินทั้งสิน ๑๑๗,๘๙๔,๔๐๐ บาท 
(หนึ่งร ้อยส ิบเจ ็ดล ้านแปดแสนเก้าหมื่นห ้าพ ันส ี่ร ้อยบาทถ้วน) ตามระเบ ียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบ ิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา 
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ ๔๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน 
แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอ 
อนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีสิ้นสุดระยะเวลากันเงิน 
ตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ 
ขออนุมัต ิขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความ 
จำเป ็นต ้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวท ี่ทำให ้ ล ักษณะ ปริมาณ คุณภาพ 
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหรือขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมี 
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรค 
หนึ่ง หรือขยายเวลาเบ ิกจ ่ายเง ินตามวรรคสองแล ้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ 
ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสมเพื่อให้ 
การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๙ วรรคแรก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงขออนุมัติกันเงินโครงการที่ไม่สามารถก่อหนี้ 
ผูกพันได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ซึ่งตั้งจ่ายในส่วนของ ลำนัดปลัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด กองซ่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองแผนและ 
งบประมาณ จำนวน ๗๔ โครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๘๙๔,๔๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทล้วน) ตามรายละเอียดแนบ 
ท้าย เพื่อเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ ไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี ต่อสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ตามที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปแล้วนั้น มีสมาซิกท่านใดจะอภิปรายขอเฃิญ
- ถ้าไม่มีสมาซิกท่านใดจะอภิปราย ผมจะขอมติที่ประขุม
-ฃณะนี้มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุม จำนวน ๑๔ คน ครบองค์ประขุม
- สมาซิกท่านใดเห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญ้ติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง 
โปรดยกมือ จำนวน ๑๔ เสียง

-สมาซิกท่านใดไม่เห็นขอบอนุมัติให้กันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญ้ติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ ตามที่ฝ่ายบริหารแถลง



นายพิษณุพล ประสาน โปรดยกมือ ไม่มี
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม เป็นอันว่าที่ประชุมแห่งนี้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๑๔ เสียง อนุมัติให้กันเงินกรณี

ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ฝ่ายบริหารแถลง ตามหนังสือที่ ลป ๕๑๐๐๔/๔๕๑๘ ลงวันที่ 
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ไม่เห็นชอบจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน - เสียง

- ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

- สมาชิกท่านใดมืเรื่องอะไรในวาระนี้ขอเชิญ -ไม่มี-
- สืบเนื่องจากฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขออนุมัติปรับเปลี่ยนพิกัดจุดก่อสร้างในแบบ 
แปลนฯ ตามโครงการก่อสร้างสาธารณะประโยขน์ร่วมกัน (เมรุ) บ้านฮ่องกอก หมู่ท่ี ๗ 
ตำบลบ่อแร้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และเหลือเวลาไม่กี่วันก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว 
ฝ่ายบริหารอาจจะมีญัตติเร่งด่วนเกี่ยวกับการขออนุนัติเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาให้ 
ความเห็นขอบ ผมจึงขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ 
กำหนดว่าการนัดประชุมระหว่างสมัยประขุมให้ทำเป็นหนังสือหรือจะบอกนัดในที่ 
ประชุมสภาท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม1 
ได้มาประชุม ซึ่งการนัดประชุมในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
น้ัน จะไม่มีการออกหนังสือเชิญประชุมให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปีดประชุม.-

ป็ดประชุม เวลา ๑๑.๔๙ น.

(ลงขื่อ)
(นายบีญญา สุริยะ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้บันทึกรายงานการประขุม

(ลงขื่อ) ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นางสมพร กาไวย์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง



คณะกรรมการตรวจรายงานประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

สมัยสามัญ (สมัยท่ี ๒) คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา 0 ๙ .๐0 น.

(นายนิรันดร์ ปีญญาสิทธี้)

(ลงซ่ือ) 

(ลงซ่ือ)

\J(นายอำนวย วรุญาณกุล) 

(นายเซน ปานสังข์)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ได้เสนอรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒) ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อรับรองรายงานการประขุมตามข้อ ๓๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อคราวประขุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

(นายพิษณุพล ประสาน)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง


